

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
27 tháng 9 năm 2023



Liên hệ: Angelia Rorison
publicaffairs@usccr.gov

Ủy Ban Dân Quyền Hoa Kỳ Công Bố Báo Cáo: *Phản Ứng của Chính Phủ Liên Bang với Sự Phân Biệt Chủng Tộc Chống Lại Người Gốc Á tại Hoa Kỳ*

WASHINGTON, D.C. – Hôm nay, Ủy Ban Dân Quyền Hoa Kỳ công bố báo cáo, ***Phản Ứng của Chính Phủ Liên Bang với Sự Phân Biệt Chủng Tộc Chống Lại Người Gốc Á tại Hoa Kỳ***. Dựa trên nghiên cứu sâu rộng, lời khai của các chuyên gia và công chúng, báo cáo đánh giá sự gia tăng của các vụ tấn công tội ác vì thù ghét chống người gốc Á tại Hoa Kỳ từ năm 2019 đến năm 2021, và vai trò của chính phủ liên bang trong việc ngăn chặn và thi hành luật phòng chống tội phạm vì thù ghét chủng tộc.

Báo cáo này xem xét ba lĩnh vực chính: 1) **xu hướng quốc gia và dữ liệu** liên quan đến sự gia tăng của các vụ việc căm ghét và tội phạm chủng tộc chống lại cộng đồng người Á; 2) **các biện pháp ngăn chặn và báo cáo của lực lượng thực thi pháp luật địa phương và tiểu bang** đối với các tội phạm chủng tộc; và 3) **các nỗ lực và chính sách của chính phủ liên bang** thúc đẩy sự tham gia lớn hơn trong việc báo cáo các vụ tội ác vì thù ghét, cũng như **các nỗ lực truy cứu và thực thi** để ngăn chặn các vụ tấn công tội ác vì thù ghét.

“Báo cáo của chúng tôi nhấn mạnh sự quan trọng không chỉ của việc nhận thức vấn đề mà còn của việc thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi và cuộc sống của người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Thái Bình Dương trên khắp cả nước,” *Chủ tịch Ủy Ban, Rochelle Mercedes Garza nói.*

Những phát hiện và đề xuất cụ thể sau đây được đồng thuận bởi đa số các Ủy viên thuộc hai đảng, lần đầu tiên kể từ năm 2019:

Những phát hiện

Thu thập và báo cáo dữ liệu:

- Một trở ngại lớn đối với việc hiểu biết về sự nghiêm trọng và quy mô của các vụ tội phạm căm ghét đối với người Mỹ gốc Á là do thiếu dữ liệu tổng hợp.
- Quá trình chuyển đổi sang việc thu thập dữ liệu NIBRS đã chậm trễ đối với một số cơ quan: vào năm 2021, số lượng cơ quan tham gia trong cơ sở dữ liệu tội phạm căm ghét của FBI là 11.834, so với 15.138 cơ quan tham gia vào năm 2020, và nhiều trong số các cơ quan chưa gửi dữ liệu năm 2021 là các khu vực lớn.

Những đề xuất

Đào tạo và những sự Hợp tác:

- Các công tố viên và lực lượng thực thi pháp luật nên mạnh mẽ điều tra và truy tố các vụ tội phạm căm ghét và quấy rối chống lại người Mỹ gốc Á.
- Những người phản ứng nhanh cần được đào tạo để hiểu rõ hơn về cái gọi là tội phạm căm ghét trong lãnh thổ do họ phụ trách.

Phổ cập ngôn ngữ:

- Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân cần phát hiện các điểm yếu quan trọng trong các chương trình hỗ trợ tiếng Anh cho những người cần sự trợ giúp về ngôn ngữ (LEP).

Như một phần của cuộc kiểm tra, Ủy Ban đã tổ chức một [cuộc họp](#) công khai vào ngày 24 tháng 3 năm 2023, trong đó các Ủy viên và nhân viên của Ủy Ban đã nghe các chuyên gia về chủ đề như quan chức chính phủ, học giả, chuyên gia chính sách, các chuyên gia về thực thi pháp luật, các nhà hoạt động và những người bị ảnh hưởng. Ủy Ban cũng đã tiếp nhận tài liệu viết từ công chúng để xem xét trong báo cáo cuối cùng.

###

Ủy Ban Dân Quyền Hoa Kỳ là cơ quan duy nhất độc lập và đa đảng có nhiệm vụ tư vấn Tổng thống và Quốc hội về dân quyền và báo cáo hàng năm về việc thực thi dân quyền liên bang. Có 56 Ủy Ban tại các tiểu bang và lãnh thổ mang đến cái nhìn tổng quan về các vấn đề liên quan đến dân quyền ở cấp tiểu bang và địa phương. Để biết thêm thông tin về Ủy Ban, vui lòng truy cập trang web www.usccr.gov và theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook.